



ที่ มท 0502.6/ว 31979

กรมที่ดิน

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 อาคารบี

ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 10210

11 ตุลาคม 2553

เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน  
ในตำแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่าย (ระดับ 6 เดิม)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วย อ.ก.พ.กรมที่ดิน ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ  
ได้ขวนขวายศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม และเปิดโอกาสให้ข้าราชการที่มีทักษะความรู้ความสามารถใน  
สายงานต่างๆ ของกรมที่ดินได้มีโอกาสก้าวหน้าในราชการอย่างเท่าเทียมกัน จึงมีมติกำหนดหลักเกณฑ์  
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ในตำแหน่งหัวหน้างาน  
หรือหัวหน้าฝ่าย (ระดับ 6 เดิม) เป็นดังนี้

1. คัดเลือกจากข้าราชการระดับชำนาญงาน (ผู้ปฏิบัติงานหรือระดับ 6 โดยการประเมิน)  
ที่มีคุณสมบัติตามที่ ก.พ.กำหนด

2. วิธีการคัดเลือก

กลุ่มที่	ตำแหน่ง	วิธีการคัดเลือก
1	ตำแหน่งนายช่างรังวัด เจ้าพนักงานที่ดิน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี	สอบ : อาวุโส ในอัตราส่วน 1 : 1
2	ตำแหน่งนายช่างโยธา นายช่างเทคนิค นายช่างภาพ นายช่างพิมพ์ นายช่างเครื่องกล นายช่างศิลป์ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานห้องสมุด เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์	สอบ

/3. หลักเกณฑ์...

3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ในกลุ่มสอบคัดเลือกและกลุ่มอาวุโส

กลุ่มสอบคัดเลือก	กลุ่มอาวุโส
<p>(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคุณสมบัติประการอื่นตามที่ ก.พ. และ อ.ก.พ.กรมที่ดินกำหนด</p> <p>(2) มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน (ผู้ปฏิบัติงานหรือระดับ 6 โดยการประเมิน) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ</p> <p>(3) กำหนดองค์ประกอบารคัดเลือก เป็นดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (100 คะแนน) โดยวิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย</li><li>- สอบสัมภาษณ์ (100 คะแนน)</li></ul> <p>(4) กำหนดเกณฑ์การตัดสินว่า ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60</p> <p>(5) กำหนดอายุการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นเวลา 2 ปี นับแต่วันประกาศผลสอบขึ้นบัญชี</p>	<p>(1) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และคุณสมบัติประการอื่นตามที่ ก.พ. และอ.ก.พ.กรมที่ดินกำหนด</p> <p>(2) จัดลำดับอาวุโสของข้าราชการสำหรับการคัดเลือกแต่ละครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เท่าของตำแหน่งว่าง</p>

นอกจากนี้ ได้กำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (วุฒิการศึกษา) ของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหรือหัวหน้าฝ่าย (ระดับ 6 เดิม) ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ทั้งในกลุ่มอาวุโสและกลุ่มสอบคัดเลือก ว่า “ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒಿಯ่ออื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ” เนื่องจากข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นการเฉพาะทางด้านการเงินและบัญชี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดกรมที่ดินทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

(นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ)

อธิบดีกรมที่ดิน

กองการเจ้าหน้าที่

โทร. 0 2141 5946 / โทรสาร 0 2143 9084